

## Các Sự Kiện Thường Niên Ở Nagareyama Mà Bạn Có Thể Tận Hưởng Cùng Gia Đình

(Được dịch bởi) Hiệp Hội Hữu Nghị Quốc Tế Nagareyama

Điện thoại 04-7178-6007

(Có thể liên hệ vào thứ hai/thứ tư/thứ sáu 10:00~16:00)



Danh sách thông tin hữu ích cho cuộc sống



Chúng tôi xin giới thiệu với cư dân nước ngoài ở Nagareyama với các sự kiện thường niên được đề xuất của chúng tôi để các thành viên trong gia đình cùng tận hưởng. Tại sao bạn không thưởng thức văn hóa Nhật Bản cũng như văn hóa địa phương ở Nagareyama? Hoặc liên hệ trực tiếp với người tổ chức từng sự kiện được đề cập dưới đây.

### <Mùa xuân>

#### Hoa anh đào nở rộ tại Tone Canal Waterside Park (Từ nửa cuối tháng 3 đến nửa cuối tháng 4)

<https://nagareyamakankou.com/tourism-information/toneunga-lightup/>



Ảnh của Hiệp Hội tham quan Nagareyama

Khoảng 130 cây hoa anh đào mang tên Yoshino sẽ nở rộ, cho chúng ta thấy khung cảnh đầy màu sắc và tôn nghiêm. Vào ban đêm, 15 cây hoa anh đào Yoshino sẽ được thắp sáng, mời gọi chúng ta đến một bầu không khí tuyệt vời. Điều này sẽ diễn ra từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối. Lịch trình chi tiết sẽ được quyết định tùy thuộc vào tình trạng hoa anh đào mỗi năm (Liên hệ với Hiệp Hội tham quan Nagareyama)

#### Những khu vườn mở cửa tham quan (Nửa đầu tháng 5)

<https://nagareyamakankou.com/tourism-information/open-garden/>



Ảnh của Hiệp Hội tham quan Nagareyama

Câu lạc bộ làm vườn ở Nagareyama, tên là KARENTO, có nghĩa là `những người yêu thích hoa` sẽ cung cấp 16 khu vườn xinh đẹp bao gồm cả khu vườn của tư nhân. Hàng năm có rất nhiều người hâm mộ đến thăm sự kiện này từ trong cũng như ngoài thành phố. Tại sao bạn không đi tham quan khu vườn cùng với gia đình của bạn? (Liên hệ tòa thị chính Xanh)



## <Mùa hè>

### Lễ hội lớn tại đền Suwa và lễ diễu hành thiêng liêng với ánh sáng (22-23 tháng 8)

<https://nagareyamakankou.com/tourism-information/suwa-festival/>



Ảnh của Hiệp Hội tham quan Nagareyama

Khi thần NICHIREN, người sáng lập một trong những trường phái Phật Giáo ở Nhật Bản, qua đời vào mùa thu năm 1282, nhiều hoa anh đào nở trái mùa. Họ thường đến thăm từng ngôi chùa, treo MATOI, một cây gậy trang trí tuyền thống. Không khí cùng với nhiều ánh sáng và hoa anh đào cùng với âm nhạc được tạo ra bởi trống và sáo hình huyền ảo. Nhiều tín đồ ở các thành phố lân cận tham gia các sự kiện vào ngày 22-23 tháng 8 tại đền Suwa và chùa Kokenji.

(Liên hệ với đền Suwa và chùa Jokenji để biết thêm chi tiết)

### Khiêu vũ Bon Odori tại Otakanomori (giữa tháng 8)

[http://www.ja-toukatsuchuou.or.jp/mokuteki\\_event.html](http://www.ja-toukatsuchuou.or.jp/mokuteki_event.html)



Ảnh bởi TOKATSU JA

Những thành viên tổ chức JA địa phương (Nông Nghiệp Nhật Bản)

Buổi khiêu vũ Odori ở Quảng trường ga Otakanomori (lối ra phía Nam) vào giữa tháng 8 hàng năm như một phần đóng góp của họ cho cộng đồng địa phương. Rất nhiều gian hàng thú vị mang đến cho người lớn và trẻ em nhiều trò vui như đồ chơi, ném bóng nảy, gian hàng tập bắn và ném vòng. Sự kiện đỉnh cao là khiêu vũ Bon Odori trong không khí mùa hè mát mẻ. Tại sao bạn không tham gia cùng với gia đình trong trang phục YUKATA (trang phục cotton thông thường KIMONO) và JINBEI (quần áo mùa hè truyền thống dành cho đàn ông) ?

(Liên hệ TOKATSU JA để biết thêm chi tiết)





## <Mùa thu>

### Lễ hội pháo hoa Nagareyama

<https://nagareyamakankou.com/tourism-information/nagareyama-firework/>



Ảnh của Hiệp Hội tham quan Nagareyama

Lễ hội pháo hoa được tổ chức dọc theo bờ sông Edo tại Nagareyama 1chome-3 chome.

‘Sky Musical’ – pháo hoa đồng bộ với âm nhạc chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của mọi người. Nhiều loại pháo hoa tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp trên bầu trời, bao gồm cả những loại pháo hoa được bắn nhanh và liên tục và những loại pháo hoa hiển thị thông điệp.

\* Thời gian và nội dung bắn pháo hoa có thể thay đổi .

(Liên hệ với Phòng Xúc Tiến Du lịch Tòa thị chính Nagareyama và Phòng thương mại và Công nghiệp)

### Lễ hội công dân Nagareyama

<https://nagareyamakankou.com/tourism-information/nagareyama-citizen-festival>



Ảnh của Hiệp Hội tham quan Nagareyama

Lễ hội công dân Nagareyama hàng năm mang đến cho rất nhiều du khách các triển lãm sản phẩm địa phương các sự kiện khác nhau, v.v, do người dân Nagareyama và các thành phố lân cận tổ chức. Nó được tổ chức xung quanh nhà thi đấu trong công viên thể thao thành phố.

(Liên hệ Bộ phận cộng đồng của Tòa thị chính Nagareyama)





## Sự kiện lớn Shimenawa tại đền Akagi (khoảng giữa tháng 10) di sản văn hóa dân gian phi vật thể được thành phố chỉ định



<https://nagareyamakankou.com/tourism-information/akagi-festival/>



Ảnh của Hiệp Hội tham quan Nagareyama

Trước lễ hội quan trọng nhất của đền Akagi Shinto, UJIKO, những người dân địa phương tham gia vận hành ngôi đền cùng với những cư dân khác làm 3 mảnh Shimenawa, một sợi dây hình sợi dây và đồ trang trí thành 4 nhóm vào sáng sớm Chủ nhật thứ hai ở tháng mười. Shimenewa lớn nhất có chiều dài 6,5 mét và nặng 500kg được đưa lên và treo lơ lửng trên không trước Torii, cửa ngõ của ngôi đền trong thời gian 1 năm.  
(Liên hệ bảo tàng Thành phố)

## ‘Đêm sân khấu’ của Kênh Tone (cuối tháng 9 đến nửa đầu tháng 11)

<https://nagareyamakankou.com/tourism-information/toneunga-theater-night/>



Ảnh của Hiệp Hội tham quan Nagareyama

Đã xảy ra một sự kiện tuyệt vời cho chúng ta thấy một thế giới huyền bí được tạo ra bởi nước sông và ánh sáng dọc theo kênh Tone, do sinh viên khoa kiến trúc của đại học Khoa học Tokyo phối hợp với người dân địa phương tổ chức. Sự kiện này có rất nhiều gian hàng như nhà hàng và xưởng.  
(Liên hệ Bộ phận xúc tiến du lịch Nagareyama Honcho và Kênh Tone)



## Triển lãm Công Nghiệp Nagareyama

<https://naga3.com/>



Ảnh chụp bởi phòng Thương mại và Công nghiệp Nagareyama

Triển lãm công nghiệp Nagareyama được tổ chức từ năm 2003 do Đoàn thanh niên phòng thương mại và công nghiệp thành phố tổ chức, nhằm mục đích phát triển các công ty thương mại/công nghiệp và tăng cường sức sống cho các khu vực của họ.

Hàng năm hơn 10.000 du khách thưởng thức toàn bộ hơn 50 gian hàng triển lãm và các kế hoạch thú vị như trò chơi của nhân vật chính thức của thành phố Nagareyama, buổi biểu diễn của câu lạc bộ bóng đá Nagareyama, v.v.

(Liên hệ phòng Thương mại và Công nghiệp Nagareyama)

## <Mùa đông>

**Cầu nguyện cho những con búp bê đáng yêu tại chùa Jokenji (ngày thứ bảy đầu tiên của tháng 12)**

<https://nagareyamakankou.com/tourism-information/doll-memorial-service/>



Ảnh của hiệp hội tham quan Nagareyama

Tại chùa Jokenji(Komagi 704,Nagareyama) nhóm tổ chức ở Nagareyama đã tổ chức lễ đốt hơn 35 năm cho những con búp bê yêu quý của bạn,bày tỏ sự cảm kích và cầu nguyện cho chúng

(Liên hệ với hiệp hội tham quan Nagareyama)





**Sự kiện thiêng liêng JINGARA MOCHI tại đền Miwamoro (vào ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 1) - tài sản văn hóa dân gian được thành phố chỉ định**



<https://nagareyamakankou.com/tourism-information/dingaramochi/>



Ảnh của hiệp hội tham quan Nagareyama

Sự kiện thiêng liêng JINGARA MOCHI (bánh gạo) được tổ chức vào Chủ nhật thứ 2 của tháng 1 tại đền Miwamoro. UJIKO, cư dân địa phương tham gia vào hoạt động của ngôi đền, dâng lên Chúa 8-sho (14.4 lít) rượu sake, 8-sho mochi (bánh gạo), súp miso với 8 loại nguyên liệu thực phẩm. Sau một loạt các sự kiện Thần đạo truyền thống và nhiệm vụ kế nhiệm cho đội Ujiko vào năm tới, sự kiện cao trào diễn ra. Đàn ông, cởi trần từ thắt lưng trở lên, vào điện thờ, và cố gắng ‘cướp’ bánh gạo ném vào đó. Bánh gạo nứt ra thể nào báo hiệu một năm mới may mắn, kể cả mùa màng bội thu. (Liên hệ Bảo tàng thành phố)

**Hiregasaki OBISHA tại đền Ikazuchi (vào chủ nhật thứ 3 của tháng 1) di sản văn hóa dân gian phi vật thể được thành phố chỉ định**



<https://nagareyamakankou.com/tourism-information/kaminari/>



Ảnh của hiệp hội tham quan Nagareyama

OBISHA là một sự kiện được biết đến rộng rãi tại các trang trại ở vùng Kanto từ thời xa xưa, kéo cung và bắn mũi tên vào mục tiêu. Tại đền Ikazuchi mọi người sẽ trưng bày Hiregasaki OBISHA. UJIKO, cư dân địa phương tham gia vào hoạt động của ngôi đền, cải trang thành SHICHI FUKUJIN, bảy vị thần may mắn của Nhật bản, những mũi tên bắn vào Quỷ đỏ và Quỷ xanh gần cổng đền thờ, bữa tối tuyệt vời được phục vụ, trong khi KAGURA, âm nhạc thiêng liêng và biểu diễn khiêu vũ được cung cấp, xua đuổi tà ma và cầu mong mùa màng bội thu trong năm. (Liên hệ bảo tàng thành phố)